

MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	คม ชัด ลึก	53545338	
Date :	- 4 ต.ค. 2553	Page :	๗
		No :	

มพล.ตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนศึกษา

รับมือการเป็นพลเมืองอาเซียน-พลเมืองโลก

● มพล.เตรียมตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนศึกษา รับมือการเป็นพลเมืองอาเซียน/พลเมืองโลก ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ เน้นแนวความคิดการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง และการเป็นครอบครัวใหญ่ที่เป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพความมั่นคง คาดเปิดศูนย์วันที่ 17 พ.ย.53

รศ.นสพ.เทอด เทศประทีป อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มพล.) เปิดเผยว่า มพล.มีเป้าหมายพัฒนานักศึกษาให้สู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ซึ่งที่ผ่านมา มพล.ได้มีการพัฒนาเน้นทางด้านภาษา โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะภาษาที่สาม เช่น ภาษาจีน เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้บริบทของสังคมวัฒนธรรม โดยเฉพาะความเป็นอาเซียน ซึ่งได้เปิดให้มีรายวิชาเกี่ยวกับอาเซียน ที่มีเนื้อหาตั้งแต่ประวัติความเป็นมา การ

รวมตัวกัน กรอบการค้าอาเซียน และข้อตกลงต่างๆ ไปจนถึงบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก และกำลังพัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาได้เข้าใจถึงบริบทของโลกด้วย

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มพล.ได้จัดตั้งศูนย์ประชาคมอาเซียนศึกษาขึ้น สืบเนื่องจากการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 12 ณ เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2550 ผู้นำแต่ละประเทศในอาเซียนต่างเห็นพ้องว่าจะเร่งรัดการเป็นประชาคมอาเซียนจากที่กำหนดในปี 2563 มาเป็นปี 2558 เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ ความมีเสถียรภาพทางการเมือง ความมั่นคงในภูมิภาค และความมีสันติภาพ สันติสุขปรองดองร่วมกับระหว่าง 10 ชาติอาเซียน อีกทั้งการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 15 ที่ประเทศไทย ในปี 2553 ที่ผ่านมา ยังเน้นย้ำถึงการเป็นประชาคมอาเซียนว่า ภาคประชาชน การศึกษามีบทบาท

สำคัญในการบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมอาเซียน

“มพล.ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์ประชาคมอาเซียนศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาความเป็นประชาคมอาเซียน ศึกษาวิจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ เน้นแนวความคิดการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่าง และการเป็นครอบครัวใหญ่ที่เป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพความมั่นคง เป็นศูนย์แห่งองค์ความรู้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม กฎหมาย ที่พร้อมให้บริการทั้งภาครัฐ เอกชน นักลงทุน ผู้สนใจ ซึ่งคาดว่าจะตั้งศูนย์อย่างเป็นทางการในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553” อธิการบดีมพล.กล่าว